

Giúp tất cả trẻ em theo đuổi niềm đam mê thể thao của mình

Ngân Sách 2024 đang dỡ bỏ các rào cản tài chính đối với các hoạt động thể thao và giải trí để bảo đảm rằng mọi trẻ em Alberta đều có cơ hội theo đuổi niềm đam mê thể thao của mình.

Thể thao đóng một vai trò quan trọng trong những giai đoạn đầu đời của trẻ. Chúng dạy cho trẻ những thói quen lành mạnh và các kỹ năng sống cơ bản như tinh thần đồng đội, khả năng lãnh đạo và sự cam kết giúp chúng thành công trong cuộc sống.

Nếu Ngân Sách 2024 được thông qua, chính phủ Alberta sẽ cung cấp \$8 triệu cho Chương Trình Mọi Trẻ Em Đều Có Thể Vui Chơi. Chương trình này loại bỏ các rào cản đối với các gia đình Alberta trên toàn tỉnh bang và giúp các hoạt động thể thao và giải trí của trẻ em trở nên dễ tiếp cận hơn và giá cả phải chăng hơn.

“Các cơ hội thể thao và giải trí phải có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành, thể thao dạy tinh thần đồng đội, xây dựng sự tự tin và thúc đẩy lối sống lành mạnh có thể tồn tại lâu dài cho đến tuổi trưởng thành. Tôi tự hào rằng chính phủ Alberta đang hỗ trợ các gia đình có cơ hội tiếp cận thể thao với giá cả phải chăng, bằng cách bảo đảm Chương Trình Mọi Trẻ Em Đều Có Thể Vui Chơi luôn sẵn sàng cho những người cần nhất.”

Joseph Schow, Bộ Trưởng Bộ Du Lịch và Thể Thao

“Thể thao đóng một vai trò quan trọng đối với cả sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em. Tôi rất vui vì chương trình này sẽ giúp trẻ em kết nối với bạn bè cùng trang lứa, các cố vấn và cộng đồng của mình một cách lành mạnh, và dễ dàng hơn với chi phí hợp lý hơn.”

Searle Turton, Bộ Trưởng Bộ Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em

“Điều cực kỳ quan trọng đối với trẻ em Alberta là được tiếp cận với các cơ hội thể thao và giải trí với giá cả phải chăng. Tôi rất vui khi thấy Ngân Sách 2024 đang phá bỏ các rào cản tài chính đối với các gia đình Alberta để con cái họ có thể tiếp cận những cơ hội giúp xây dựng những kỷ niệm lâu dài và những thói quen lành mạnh.”

Nathan Neudorf, Bộ Trưởng Bộ Giá Cả Phải Chăng và Tiện Ích

Thông qua Chương Trình Mọi Trẻ Em Đều Có Thể Vui Chơi, các gia đình hội đủ điều kiện có thể đăng ký KidSport Alberta để được hỗ trợ bù đắp cho việc đăng ký tham gia các hoạt động thể thao và giải trí của con họ. Ngoài ra, các tổ chức phi lợi nhuận cấp tỉnh bang và cộng đồng có thể nộp đơn xin tài trợ để tăng khả năng tiếp cận các chương trình thể thao và giải trí. Năm ngoái, chương trình này đã đầu tư \$8 triệu để thay đổi cuộc sống của hơn 8,500 trẻ em và thanh thiếu niên đồng thời hỗ trợ tới 50 chương trình cấp cộng đồng tập trung vào trẻ em và thanh thiếu niên trên khắp Alberta.

Việc hỗ trợ các tổ chức thể thao và giải trí thích ứng thể hiện sức mạnh của thể thao bằng cách giúp trẻ em Alberta vô địch về sự hòa nhập và cho thế giới thấy rằng thể thao là dành cho tất cả mọi người. Các tổ chức này giúp kết nối trẻ em Alberta với những cơ hội và trải nghiệm thay đổi cuộc sống nhằm truyền cảm hứng cho chúng khi trưởng thành.

Ngân Sách 2024 là một kế hoạch có trách nhiệm nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe và giáo dục, xây dựng các cộng đồng an toàn và hỗ trợ, quản lý tài nguyên của tỉnh bang một cách khôn ngoan và thúc đẩy kiến tạo việc làm để tiếp tục xây dựng lợi thế cạnh tranh của Alberta.

Điểm nhanh các sự kiện

- Chương Trình Mọi Trẻ Em Đều Có Thể Vui Chơi được xây dựng dựa trên sự thành công của khoản đầu tư \$4.5 triệu của chính phủ vào năm 2022 cho chương trình Trở Lại Vui Chơi được thiết kế nhằm khuyến khích sự tham gia thể thao, hoạt động thể chất và giải trí cho các gia đình có khó khăn về tài chính.

Thông tin liên quan

- [KidSport Alberta](#)
- [Chương Trình Mọi Trẻ Em Đều Có Thể Vui Chơi](#)

Đa truyền thông

- [Xem hợp báo](#)

Yêu cầu về truyền thông

Kevin Lee

587-785-4366

Thư Ký Báo Chí Du Lịch và Thể Thao